

การจัดการเรียนการสอนในเรือนจำกลางจังหวัดนครพนม

โดย นายพิเชษฐ หลังทรัพย์

๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔

การจัดการเรียนตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในช่วงปี ๒๕๕๑ ถึงปัจจุบัน ได้เปิดการเรียนการสอนในระดับ ปวช. , ปวส. ซึ่งมีทั้งการจัดการเรียนการสอนในระบบปกติและหลักสูตรระยะสั้น ๓๕ ชั่วโมง วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการนครพนมได้มีการจัดการเรียนการสอนพิเศษ โดยการสร้างความร่วมมือกับเรือนจำกลางจังหวัดนครพนม ซึ่งช่วงแรกนั้นวิทยาลัยฯ ได้ช่วยการสอนอาชีพระยะสั้นให้แก่ผู้ถูกคุมขังในเรือนจำกลางจังหวัดนครพนม ด้วยคดีต่าง ๆ ซึ่งมีทั้งหญิงและชาย การเปิดสอนในช่วงแรกเป็นวิชาตัดผมชายและเสริมสวยต่อมาทางวิทยาลัยฯ เห็นว่าควรที่จะเปิดโอกาสให้ผู้ที่ถูกจองจำได้พัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพถือวิกฤตให้เป็นโอกาส อยู่สภาพคุมขังยังสามารถเรียนได้ จึงได้ทำการเปิดการเรียนการสอนในระดับ ปวช. นั้น ภายในเรือนจำกลางจังหวัดนครพนม โดยใช้สถานที่ในเรือนจำ ครูอาจารย์ผู้สอนวิชาสามัญบางส่วนและวิชาชีพเป็นบุคลากรของวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการนครพนม โดยเปิดในสาขาคอมพิวเตอร์ โดยเรือนจำได้จัดเตรียมสถานที่เรียนและฝึกอบรม ส่วนวิทยาลัยฯ ก็จัดวัสดุ อุปกรณ์เครื่องมือ และบุคลากรของวิทยาลัยฯ เข้าไปสนับสนุน โดยนับยอดผู้เรียนเป็นนักศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการนครพนม ซึ่งการจัดการเรียนการสอนประสบความสำเร็จ ผู้คุมขังได้ศึกษาเล่าเรียนเมื่อพ้นโทษมาแล้วก็มีวิชาชีพติดตัว สามารถออกมาประกอบอาชีพได้เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ ถือว่าเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ประชากรของประเทศชาติ นอกจากวิทยาลัยฯ ได้ทำการเรียนการสอนในวิชาชีพแล้ว ได้มีนโยบายให้เน้นเรื่องคุณธรรม จริยธรรม เป็นกรณีพิเศษ ส่วนการจัดบุคลากรเข้าสอนในเรือนจำก็ได้มีผู้มีจิตอาสา และผู้ที่มีคุณภาพ เพราะถือว่าเป็นการให้การศึกษากับผู้ที่ขาดโอกาส การวัดผล ประเมินผล จะเหมือนกับนักศึกษาปกติ มีเสื้อผ้า หนังสือเรียนฟรี ค่าอุปกรณ์การเรียนการสอนฟรี ข้อดีของการจัดการเรียนการสอนภายในเรือนจำกลางจังหวัดนครพนมก็คือ ผู้ออกกลางคืนมีน้อยเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เมื่อเรียนในเรือนจำแล้วจบหมดทุกคน หลังจากพ้นโทษแล้วได้วุฒิการศึกษาในระดับ ปวช. ก็สามารถประกอบอาชีพตามหน่วยงานต่าง ๆ ได้ สำหรับผู้ที่อยากศึกษาต่อ ก็สามารถศึกษาในระดับที่สูงขึ้นได้ เช่น ศึกษาต่อในระดับ ปวส. หรือปริญญาตรี ตามสถานศึกษาต่าง ๆ ทั่วประเทศ